

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM - C

1-23-2022

BÀI ĐỌC I: Nkm 8: 2-4a. 5-6. 8-10

Trích sách Nơ-khe-mia.

Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật: hôm đó là ngày đầu tháng bảy. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường, trước cửa Nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách; thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa Cao Cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, amen. Họ cúi mình và phủ phục trước Thiên Chúa, mặt họ cúi sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nơ-khe-mia là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký, các thầy Lêvi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: "Ngày hôm nay được thánh hoá dâng cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta; anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc". Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: "Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon, hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình, vì ngày này là ngày thánh, dâng cho Chúa, đừng buồn sầu; vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em!" Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 12: 12-14. 27

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả chi thể tuy nhiều, nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chưng, trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm thành một thân xác, cho dầu Do-thái hay Hy-lạp, tự do hay nô lệ, và tất cả chúng ta cùng uống trong một Thánh Thần. Vì thân xác không chỉ gồm một chi thể, mà là nhiều chi thể. Phần anh em, anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể Người, mỗi người có phận sự mình.

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện Dân Chúa - Chúa Nhật 3 TN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là vị Ngôn Sứ của thời gian cứu độ, của năm hồng ân. Với quyết tâm dùng lời Chúa hướng dẫn cuộc đời dưới sự linh động của Chúa Thần, để Hồng Ân Chúa được chan hòa trong lòng chúng ta và mọi người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Thần Khí Chúa sai tôi đi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử, được hết lòng yêu thương và tận tình giúp đỡ những người cùng khốn. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa.**
2. Nghèo đói, bệnh tật và bất công, vẫn còn hoành hành ở khắp mọi nơi. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu, biết chân thành cộng tác với nhau để xóa đói giảm nghèo, tiêu diệt dốt nát, giảm thiểu bất công, xây dựng hoà bình và công lý. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa.**
3. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các anh chị em thuộc Phong trào Cursillô trong ngày mừng Bổn mạng, được theo gương Thánh Phaolô, hiệp nhất trong niềm tin yêu mến Chúa, để làm chứng nhân cho Tin Mừng trong thế giới ngày nay. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa.**
4. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho bệnh dịch được mau chấm dứt, cho các bệnh nhân được chữa lành, và cho mọi người được vững niềm tín thác nơi Chúa. **Chúng ta cùng cầu xin Chúa.**
5. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ý chỉ trong Thánh Lễ này, cách riêng cho những anh chị em trong Giáo xứ đã qua đời, được mau về hưởng nhan thánh Chúa, và cho các ý nguyện riêng của mỗi người. (Thỉnh lắng ít giây rồi đọc): **Chúng ta cùng cầu xin Chúa.**

Chủ tế: Lạy Chúa, khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng con trở nên anh chị em một nhà, và có cùng một Cha chung trên trời. Xin cho chúng con luôn sống hiệp nhất và yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen